

Phản ứng và những vấn đề đặt ra từ cái chết của Osama Bin Laden

Tác Giả: Thi&#n Ý

Thứ Ba, 10 Tháng 5 Năm 2011 06:04

Cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden, là thành quả to lớn nhất, chắc có thể là khởi giai đäng suy tàn của tổ chức khủng bố Al Qaeda và thêm yếu tố xác tín sự thất bại của cuộc chiến chống khủng bố quốc tế của Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh mà thôi.

PHẢN ỨNG VÀ NHỮNG CÂU HỎI ĐäNG ĐäT RA Tä CÁI CHäT CäA OSAMA BIN LADEN, TRäM Tä CHäC KäNG Bä AL QAEDA.



Nhä mäi ngäi đã biết, Tổng thống Obama, vào lúc 11:30 Chiều ngày 1 tháng 5 vừa qua, trong bài phát biểu trước toàn quốc của mình, đã báo tin Osama bin Laden, thủ lĩnh của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda đã bị tiêu diệt trong chiến dịch tấn công của Mỹ.

Nhä vậy là sau 10 năm truy lùng, kể từ sau vụ khủng bố 9-11-2001 tại tòa nhà tháp đôi ở New York và vài nơi khác làm thiệt hại hơn 3000 người, Hoa Kỳ đã thành công tiêu diệt thủ phạm Osama Bin Laden, sau một cuộc đổ bộ kích trong vòng 40 phút của toán đặc nhiệm hải quân Hoa Kỳ (SEALS) bằng hai máy bay trực thăng nhä, nhäm vào một khu nhà ở ở Abbottabad, cách thủ đô Islamabad của Pakistan về phía Bắc khoảng 80 cây số.

Các giới chức Hoa Kỳ cho biết khu nhà này đã có khoảng 5 năm, được canh phòng cẩn mật, với những bức tường dày phäng dây kẽm gai, rất ít cửa sổ nhìn ra ngoài với hai cửa an toàn, và không có dịch vụ điện thoại hay Internet.

Nội dung bài viết này chúng tôi muốn đưa ra một số nhận định liên qua đến hậu quả và những câu hỏi được đặt ra từ cái chết của Osama Bin Laden, trùm tổ chức khủng bố quốc tế Al

Qaeda.

I/- PHẢN ỨNG TỪ CÁI CHẾT CỦA OSAMA BIN LADEN:

Trong những ngày qua, công luận thế giới đã quan tâm và bày tỏ quan điểm, thái độ và đưa ra những hình thức tích cực cũng như tiêu cực từ cái chết của Osama Bin Laden, trùm khủng bố quốc tế Al Qaeda.

Thế giới đã thấy hai quan điểm và thái độ trái ngược, giữa một bên là Hoa Kỳ và đa số các nước trong cộng đồng thế giới có chung truyền thống ủng hộ những quốc gia, và bên kia là phía từ những quốc gia Al Qaeda và các nước Hồi giáo có khuynh hướng cực đoan vốn từ lâu công khai hay ngầm ủng hộ Osama Bin Laden ngược lại đứng đầu của thế giới này.

Trước hết là về phía Hoa Kỳ và các nước có chung truyền thống ủng hộ những quốc gia, tất nhiên là có chung quan điểm với Hoa Kỳ, coi cái chết của Bin Laden là “chiến thắng vĩ đại ở đầu đũa trong chiến dịch do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm gây gián đoạn, đổ vỡ tan và đánh bại al-Qaeda”, và là “một bước quan trọng và cần thiết nhằm đem lại sự tiêu vong cuối cùng của al-Qaida.”. Đứng trước, tất cả đều tán dương việc Hoa Kỳ hành sát được trùm khủng bố Bin Laden và bày tỏ sự vui mừng, hy vọng về một thế giới an bình hơn, sau cái chết của Bin Laden, dù hình ảnh khủng bố của thế giới mới, khi những tay chân của Bin Laden và thế lực khủng bố Al Qaeda vẫn tồn tại, với sự tiếp tục hậu thuẫn của nhiều số phận Hồi giáo cực đoan, coi việc khủng bố như là một cuộc Thánh chiến.

Điều đáng lưu ý là trong khi nhiều chính quyền các nước có chung truyền thống ủng hộ những quốc gia, trong đó có Trung Quốc, đã lên tiếng mạnh mẽ bày tỏ sự vui mừng và tán dương việc Hoa Kỳ thành công trong việc giết chết trùm khủng bố Bin Laden, thì nhà cầm quyền Việt Nam chỉ bày tỏ quan điểm và thái độ chung chung muộn màng vào ngày 3/5/2011, qua bà Nguyễn Phụng Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong một tuyên bố rất ngắn gọn dè dặt trong câu hỏi của phóng viên cho biết: “Việt Nam phản đối chiến tranh khủng bố và lên án các hoạt động khủng bố dưới mọi hình thức”.

Thái độ chung chung này dường như thể hiện thái độ của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đi với cao trào đấu tranh chống độc tài, đòi dân chủ của nhân dân các nước Trung Quốc Đông, cả hai thái độ đều có chung một nội dung: Là vì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có chung

Phản ứng và những vấn đề đặt ra từ cái chết của Osama Bin Laden

Tác Giả: Thi n Ý

Thứ Ba, 10 Tháng 5 Năm 2011 06:04

bản chết của tài còn tiếp tục hỡi hỡi các chế độ của tài vùng Trung Cận Đông và còn là bức thây của trùm khủng bố Bin Laden, qua các hành động khủng bố tàn hỡi và tinh vi hỡi nhieu trong chiến tranh và sau chiến tranh tại Việt Nam. Tất nhiên không thể có thái độ công khai tán đồng hành động giết chết tên trùm khủng bố của Mỹ; và cũng không dám lên tiếng khuyến cáo các nhà của tài các nước đang bóc lột nhân dân chúng ta, tiếp tục quyên thu quỹ chính quyền của nhieu quốc gia dân chúng đã làm.

Trong khi đó, phản ứng và hậu quả về phía tổ chức khủng bố Al Qaeda và các phần tử Hồi Giáo có khuynh hướng cực đoan có thể ghi nhận qua phần ứng của bình luận gia của al-Qaeda lấy tên Assad al-Jihad 2, đã đưa phân u Bin Laden lên trang mạng của Hồi Giáo quá khích kèm theo lời thách thức. Y nói: “kỳ nào nghĩ rằng jihad đã chấm dứt hãy chờ xem”. Các trang mạng Hồi Giáo cực đoan thường xuyên phê bình các phần tử và al-Assad Jihad 2 mà y dùng để giới thiệu quyên thu vấn đề ý thức của al-Qaeda. Lãnh đạo của Hamas cũng lên án cuộc truy sát Bin Laden - Thủ Tướng của chính quyền Hamas kiêm soát lãnh thổ Gaza, ông Ismail Haniyeh, nói cuộc giết Bin Laden là sự sỉ nhục hành động áp chế của Hoa Kỳ gây đổ máu người Hồi Giáo và dân Arap.

Tại một số nước Hồi Giáo, kể cả Pakistan đã có các cuộc biểu tình vinh danh và cầu nguyện cho Bin Laden, phần tử và vi phạm Hoa Kỳ giết chết Bin Laden, coi trùm khủng bố Al Qaeda như anh hùng tử đạo của một cuộc Thánh chiến. Hậu quả này, trên thực tế sẽ phát triển đến đâu là điều khó tiên liệu hậu quả.

II/- NHỮNG CÂU HỎI ĐẶT RA TỪ CÁI CHẾT CỦA OSAMA BIN LADEN.

Một khác, một số câu hỏi sau đây cũng đặt ra công luận đặt ra từ cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden.

1.- Vì sao Hoa Kỳ đã đưa phản ứng thực hiện cuộc giết Bin Laden trên lãnh thổ Pakistan, mà không thông qua chính quyền Pakistan?

- Lý do không thông qua chính quyền Pakistan, theo các giới chức cấp cao trong chính quyền Hoa Kỳ nói với giới truyền thông, rằng thông tin tình báo về khu nhà của Bin Laden không được chia sẻ với bất kỳ nước nào khác, kể cả Pakistan, và cho rằng điều này là cần thiết cho sự an toàn của chiến dịch và nhân sự của Hoa Kỳ. Hậu quả bất thêm rằng chế độ có Tổng Thống Hoa

Phản ứng và những vấn đề đặt ra từ cái chết của Osama Bi Laden

Tác Giả: Thi n Ý

Thứ Ba, 10 Tháng 5 Năm 2011 06:04

Ko và một nhóm nhỏ bên trong chính phủ Hoa Ko biết về chi n d ch này

-Nh ng hành đ ng này c a Hoa Ko không nh ng đã vi ph m ch quy n c a Pakistan mà còn đ t chính quy n Islamabad vào tình th lúng túng, khó x tr c công lu n và nhân dân trong n c, gây nh h ng x u đ n quan h v n đã ph c t p, nay l i càng có nguy c khó khăn thêm v i m t n c đ ng minh Hi Giáo hi m hoi, đã ngay t đ u ng h cu c chi n ch ng kh ng b , trong đó có m c tiêu truy lùng , tiêu di t trùm kh ng b Bin Laden, đã cho Hoa Ko x đ ng lãnh th Pakistan nh m t ti n tr m cho cu c chi n tranh Afghanistan, kh i s ch vài tháng sau cu c kh ng b 9-11 t i toà nhà Tháp đôi New York và vài n i khác mà Hoa Ko đã ch đích danh th ph m là Osama Bin Laden, trùm t ch c kh ng b Al Qaeda.Đành r ng, đ có đ c s thu n l i này, Hoa Ko đã ph i chi tr cho chính quy n Pakistan m t cách x ng đáng.

Trên th c t , ngay t đ u nh đ vu t m t cho chính quy n Pakistan, T ng Th ng Hoa Ko Barack Obama trong di n văn t i Ch nh t 1-5-2011 đã tuyên b m t cách chung chung có tính nguyên t c r ng s thành công này do có s h p tác ch t ch c a chính quy n Pakistan trong các ho t đ ng ch ng kh ng b , và ông cũng đã thông báo s m nh t vi c tri t h Bin Laden cho T ng Th ng Pakistan. Ông nói:

“Trong nh ng năm qua, tôi đã nhi u l n nói rõ r ng chúng ta s có hành đ ng bên trong Hi Qu c n u bi t bin Ladin tr n n i đâu. Đó là nh ng gì chúng ta đã th c hi n. Nh ng đi u quan tr ng c n l u ý là s h p tác ch ng kh ng b v i Hi Qu c đã giúp tìm ra manh m i bin Laden và đ a ph n ông ta trú n. Th t v y, bin Laden cũng tuyên chi n v i Hi Qu c và ra l nh t n công ng i Hi i.

Đêm nay tôi đã g i T ng th ng Zardari, và chúng tôi nói chuy n v i các đ i tác Hi Qu c. Hi đ ng ý r ng đây là m t ngày l ch s và t t lành đ i v i c hai n c chúng ta. Nhìn v phía tr c, đi u quan tr ng là Hi Qu c t p t c h p tác ch ng al Qaeda và nh ng chi nhánh c a chúng.”

Lúc đ u, t t nhiên T ng Th ng Pakistan Zardari cũng đã ph i mi n cu ng tán đ ng vi c Hoa Ko tiêu di t trùm kh ng b Bin Laden. Nh ng ch ít ngày sau đó chính quy n Pakistan đã b y t s b t bình tr c hành đ ng này c a Hoa Ko.

B Ngo i giao n c này đã « b y t s lo ng i sâu s c và dè d t v cách th c chính ph M

Phản ứng và những vấn đề đặt ra từ cái chết của Osama Bi Laden

Tác Giả: Thi n Ý

Thứ Ba, 10 Tháng 5 Năm 2011 06:04

thực hiện thành công hoạt động này mà không thông báo và xin phép trước chính phủ Pakistan », Islamabad không chấp nhận « những hoạt động đơn phương không xin phép như vậy », kể cả đối với Hoa Kỳ. Thực tế, Pakistan còn đe dọa là những vấn đề công theo kiểu này sẽ làm « tổn hại sự hợp tác và đôi khi trở thành mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế »

2.- Những phản ứng của Hoa Kỳ từ lâu đã nghi ngờ mối quan hệ hợp tác chung chung giữa chính phủ Pakistan và cho rằng đã có sự bao che trùm kín Bin Laden?

Ngay sau khi Bộ Ngoại giao Pakistan bày tỏ bất bình với việc lộ công khai nhiệm vụ truy tìm trùm khủng bố Oussama Ben Laden ngay trên lãnh thổ Pakistan, với phía Hoa Kỳ đã có câu trả lời cho mối nghi ngờ này.

Trên diễn đàn quốc tế, giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA, Leon Panetta, không ngần ngại cho biết, Mỹ đã không thông báo cho Pakistan với việc kích hoạt vì nhiệm vụ này có thể sẽ báo động cho thủ lĩnh Al Qaeda.

Những phản ứng của thế giới năm nay, không rõ bắt đầu từ khi nào, Pakistan đã bị Hoa Kỳ nghi ngờ áp dụng chính sách hai mặt trong cuộc chiến chống khủng bố? Mặt một nhận là đồng minh của Hoa Kỳ trên mặt trận chống khủng bố và cho phép Hoa Kỳ lãnh thổ Pakistan làm bàn đạp thực hiện cuộc chiến tranh chống khủng bố trong đó có việc truy lùng Osama Bin Laden để đưa ra xử lý?

Tháng 10 năm 2009, chính Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khi công du Pakistan đã nói thẳng với chính quyền Islamabad, xin trích, « Al Qaeda đã ẩn náu tại Pakistan từ 2002. Tôi khó có thể tin rằng không có ai trong chính phủ của các ngài lại không biết những gì này nọ đâu và không thể bắt giữ được chúng nếu như họ thực sự muốn làm việc này ».

Số kiến Ben Laden bình thường sống cùng vợ con trong một khu biệt thự ở Abbottabad, cách thủ đô Islamabad khoảng 80 km, trong một khu vực có các cơ quan quân sự và an ninh tình báo Pakistan, càng củng cố những cáo buộc nói trên.

Mối nghi ngờ này mới đây cũng được chính Thủ tướng Anh David Cameron, Ngoại trưởng

Pháp Alain Juppé cũng đòi Pakistan phải làm rõ vấn đề này.

Trong khi đó, bản tin VOA viết rằng tình báo của Ấn Độ từ lâu đã thuyết phục Hoa Kỳ rằng Osama bin Laden đang trú ẩn ở Pakistan, chứ không phải ở chi nhánh Afghanistan. Bản tin VOA viết như sau:

“ Các giới chức cao cấp của Ấn Độ phản ứng với thái độ “quan tâm sâu sắc” trước cái chết của Osama bin Laden tại Pakistan. Họ nói rằng tin này xác nhận Pakistan tiếp tục che giấu những bí mật. Đồng ý, Ấn Độ đòi Pakistan phải đưa ra những bằng chứng công lý những ai đã tham gia vào những bí mật năm 2008 ở Mumbai.

Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna gọi cái chết của Osama bin Laden là một “điều đáng mừng” trong cuộc chiến chống khủng bố, nhưng ông nói rằng giới chức phải thúc đẩy “loại bỏ các chi nhánh an toàn của những khủng bố ngay tại những khu vực kiểm soát của chúng ta”.

Từ lâu, Ấn Độ vẫn lo ngại mối nguy khủng bố xuất phát từ Pakistan cho nên lo ngại an ninh Ấn Độ đã được đề cập trong tình hình báo động cao đối với những vụ tấn công trước đây sau cái chết của Osama bin Laden.

Bộ trưởng Nội vụ P. Chidambaram nói rằng chi nhánh của Osama bin Laden nằm sâu bên trong Pakistan nêu bật lo ngại của Ấn Độ là Pakistan vẫn còn là một căn cứ địa cho “những khủng bố thu hút nhiều tổ chức khác nhau”.

Độc lập bác bỏ mọi nghi ngờ và những cáo buộc trên đây, trên tờ Washington Post số mới đây, tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã bác bỏ những cáo buộc và khẳng định rằng việc truy tìm Osama bin Laden là kết quả của một thập niên hợp tác và quan hệ đối tác giữa Mỹ và Pakistan.

Trên thực tế, bất chấp những nghi ngờ và cáo buộc Pakistan, Hoa Kỳ vẫn cần đến vai trò của chi nhánh này trong cuộc chiến hiện nay tại Afghanistan và những chi nhánh ở Pakistan cũng vẫn cần sự hỗ trợ của Mỹ. Do vậy, cả Washington và Islamabad đang tìm cách tránh làm cho quan hệ với Islamabad xấu đi.

Thế nhưng, theo góc phân tích, chính quyền Obama sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục người dân Hoa Kỳ vì lợi ích cho Pakistan. Vì rằng, từ khi khởi đầu cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan từ 2011 đến nay, tính ra việc tài chính và quân sự của Mỹ cho Pakistan lên đến 20 tỷ đô la. Vì vậy, mặt sự nghi ngờ của Hoa Kỳ đã đòi xem xét lại chính sách việc lợi ích cho Pakistan, bởi vì chính phủ hiện đang gặp khó khăn về tài chính, thì sao lại đi giúp đỡ một quốc gia không hoàn toàn ủng hộ Hoa Kỳ chống khủng bố.

Nhà Trung Quốc và những người bạn bình luận các nhà lãnh đạo là có sự sợ hãi và họ sẽ theo luận điểm phía Pakistan về việc thì sao Ben Laden lại có thể ẩn nấp ngay sát Islamabad trong một thời gian dài như vậy. Còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner thì nhận thấy rằng việc lợi ích cho chính quyền Islamabad là vì lợi ích lâu dài của Pakistan đồng thời cũng phục vụ lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Thực ra, người Hoa Kỳ và người Ấn Độ từ lâu đã có mối nghi ngờ về chính sách hai mặt của Pakistan là đi u dõ hi u, vì nhiều người bình thường không quan tâm và suy luận trên các sự kiện thực tế cũng có thể có mối nghi ngờ này.

Trong một bài bình luận vào cuối năm 2001, ngay sau khi không quân Anh- Mỹ mở cuộc không kích kéo dài hàng tháng vào những vùng rừng núi hiểm trở ở biên giới Afghanistan và Pakistan, một cựu chiến binh Afghanistan của Mỹ và đồng minh, với một đích truy diệt Osama Bin Laden bị coi là thủ phạm gây ra vụ thảm sát 9-11 và là trùm của tổ chức khủng bố Al Qaeda, trong một bài bình luận lúc bấy giờ chúng tôi đã nêu lên mối nghi ngờ nếu người nấu của Bin Laden có thể ở nơi nào đó ngoài lãnh thổ Afghanistan, thì những người của Pakistan có lãnh thổ của họ. Sự suy đoán này dựa trên những điều sau đây:

— Điều gì về Osama Bin Laden khi được khai thác yếu tố không ngờ, chính “Nếu tôi không là nguy hiểm có thể là nơi an toàn” để lợi dụng Pakistan, một nước Hồi Giáo có biên giới chung với Afghanistan, có thể là nơi an toàn nhất, vì là nước Hồi giáo ngay từ đầu đã mau mắn, nhiệt thành chấp nhận là đồng minh của Mỹ chống khủng bố quốc tế là hiện tượng khá đặc biệt, mà cuộc khủng bố này lại do Bin Laden thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Al Qaeda của những người Hồi giáo cực đoan tiến hành khủng bố như một mặt của Thánh chiến thế giới. Do đó Pakistan là một quốc gia Hồi Giáo, bị ngoài có thể là đồng minh của Mỹ để lợi dụng việc lợi ích, song bên trong có thể vì tình đồng bào làm ngơ cho Bin Laden ẩn nấp trên lãnh thổ của mình.

Phản ứng và những vấn đề đặt ra từ cái chết của Osama Bi Laden

Tác Giả: Thi n Ý

Thứ Ba, 10 Tháng 5 Năm 2011 06:04

Thế giới có lẽ đã xảy ra đúng như vậy. Tuy nhiên mới đây, trong nỗ lực chống mình Pakistan không theo đuổi chính sách hai mặt và vấn đề tấn công tác vụ ở Hoa Kỳ trong việc truy lùng Bin Laden, Bộ Ngoại giao Pakistan cho hay 2 năm trước cuộc tấn công đã thông tin cho các quan tình báo Mỹ về khu nhà ở Abbottabad, nơi Bin Laden bị tiêu diệt vào hôm thứ hai vừa qua.

Đến đây, nếu căn cứ vào những lời tuyên bố qua lời giới thiệu của Hoa Kỳ và Pakistan có tính “nửa nể nửa mỉa mai”, giới thông tin liên lạc, khi nhìn nhận sinh mệnh và nghi ngờ khác, riêng phía chính phủ Pakistan đã biết trước cuộc tấn công kích truy sát Bin Laden, song đã làm bộ như không biết để tránh bị khỉ các quốc gia Hồi giáo và tổ chức Al Qaeda oán trách, đẩy họ vào thế thua cho Hoa Kỳ và các đồng minh. Đây có thể là sự chèn ép của chính phủ Pakistan sau khi cân nhắc lợi ích giới thiệu về việc biết mà làm bộ không biết với việc công khai xác nhận có sự hợp tác với Hoa Kỳ để duy trì chiến dịch truy sát Bin Laden.

Một nghi ngờ này được củng cố thêm qua diễn biến cuộc tấn công kích diễn ra trong 40 phút, dù kẻ thủ tấn công trên radar có tinh vi cách mạng, không lẽ Pakistan lại không phát hiện trong một khu vực có nhiều cơ quan quân sự, an ninh tình báo như thành phố Abbottabad, chỉ cách thủ đô Islamabad về phía Bắc khoảng 80 cây số ?

3.- Osama Bin Laden bị truy sát do sự hợp hay bất đồng bán đồng nghiệp tiền thông tin hàng chục triệu dollar hay do mâu thuẫn nội bộ ?

Câu hỏi này được nêu ra sau khi tờ báo Ảrập Xêút al-Vatan đưa tin về địa điểm trên mặt nguồn tin riêng. Theo đó người nói có thể liên lạc và tiêu diệt bin-Laden là những các hành động khi nghi ngờ của phó tổng và là công sự gửi nhữt của ông ta là Ayman al-Zawahiri.

Như đã công bố trước, CIA đã phát hiện ra nơi ẩn trú của Bin-Laden như xác định được và theo dõi người đưa tin của ông ta có tên là Abu Ahmad. Nhưng theo báo al-Vatan, thế giới thì người đưa tin trên làm việc cho Ayman al-Zawahiri và có nhiệm vụ phối hợp người Mỹ tại nhà của Bin-Laden ở Abbottabad. Tờ báo này cho rằng khi phát hiện mình bị theo dõi, Abu Ahmad đã không hề tìm cách “cắt đuôi”.

Nguyên nhân khiến Ayman al-Zawahiri quyết định bán đồng nghiệp lãnh đạo của mình, theo al-Vatan, là những bất hòa giữa hai nhân vật số 1 và số 2 này của al-Qaeda. Mặc dù từ năm 2004, chi nhánh Ảrập của Ayman al-Zawahiri đã nắm quyền lãnh đạo một phần trong

Phản ứng và những vấn đề đặt ra từ cái chết của Osama Bi Laden

Tác Giả: Thi n Ý

Thứ Ba, 10 Tháng 5 Năm 2011 06:04

bên trên thế giới những ông ta vẫn muốn giành quyền lực tuyệt đối trong thế giới.

Khoảng hai tháng trước Bin-Laden do các đội đi tìm của chi nhánh al-Qeada Ai Cập sống ẩn nấp sau khi của vợ sĩ của ông trùm tên là Saif al-Adel từ về Iran. Có thể là, theo tờ báo Ả Rập Xêút, chính đám khủng bố người Ai Cập đã thuyết phục bin-Laden rời khu vực giáp ranh giữa Pakistan và Afghanistan, nơi ông ta ẩn náu thành công một thời gian dài, ở Abbottabad.

Thông tin của tờ báo Anh Guardian viết rằng từ năm 2001, bin-Laden đã viết di chúc, trong đó tiên đoán ông ta sẽ bị giết vì có ngụy trang trong đám thân cận phần lớn.

Sở dĩ thế nào có lẽ còn thêm một thời gian nữa mà có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này.

4.- Vì sao Hoa Kỳ không bắt sống mà phải giết chết Osama Bin Laden? Có tình gì chết hay buột lòng phải giết chết Bin Laden?

Đây cũng là một câu hỏi đang được cộng đồng đặt ra. Vì với nguyên tắc, mục tiêu của đi tìm vợ này là giết hoặc bắt sống, bởi vì chính quyền Mỹ chưa từng không giết người tay không và không muốn đưa hàng. Thế nhưng, ngay từ đầu hai nhân viên chịu trách nhiệm đã có nhận định thế giới là bắt kẻ nào đang sống bên trong bức tường đó để không hề có ý tưởng đưa hàng. Thế nhưng định này mà biệt đội SEALs đã giết chết và đem xác Bin Laden về Home Depot thay vì bắt sống?

Vì thế giới "Ben Laden không có vũ khí khi bị bắt kích Mìn", như phát ngôn viên Nhà Trắng 6-5-2011 đã khẳng định như trên, trái ngược với các thông tin đã đưa ra trước đây là Bin Laden có vũ khí và chôn cất.

Tờ Washington, thông tin viên RFI Jean Louis Pourtet cho biết thêm chi tiết:

"Sau vụ tấn công, các viên chức Mỹ nghĩ về các phương tiện truy tìm thông là Oussama

Phản ứng và những vấn đề đặt ra từ cái chết của Osama Bi Laden

Tác Giả: Thi n Ý

Thứ Ba, 10 Tháng 5 Năm 2011 06:04

Ben Laden đã sẵn sàng phản n làm lá chắn sẵn sàng đổ b o v cho mình, và ông ta có vũ khí. Ông John Brennan, c v n c a T ng th ng ph trách ch ng kh ng b , v n không ph i là ng i hay phát ngôn b a bãi, đã đ cho ng i ta ng m hi u r ng th lnh Al Qaida là m t k hèn nhất núp sau ng đàn bà, và sẵn sàng trong m t bi t th sang tr ng trong khi các chi n h u c a mình ph i chi n đ u trong đ u ki n gian kh .

Nh ng hôm qua Washington i đ a ra i gi i thích khác, ông Brennan rút lui v phía sau và phát ngôn viên c a Nhà Tr ng, Jay Carney, khi trình bày báo cáo đ u tiên, đã nói r ng Ben Laden không sẵn sàng phản n đ che ch n cho mình, và cũng không vũ trang. M t trong s các bà v c a Ben Laden đã lao vào các thành viên c a bi t đ i đ c nhi m và sau đó b th ng ch ân. Còn Ben Laden thì b b n h vì đã ch ng c i lính đ c nhi m. N u ông ta gi tay lên đ u hàng, thì đã không b gi t ch t.

Ông Jay Carney đã nêu ra đ u mà m t phóng viên g i là

« nh ng m p m c a chi n tranh » đ gi i thích vì sao có nh ng phát bi u trái ng c nhau. Có r t nhi u thông tin đ c đ a ra, và r t khó phân bi t đ u là đ ng đ u là sai. Nh ng i gi i thích này không thuy t ph c đ c t t c m i ng i, và m t s nhà báo cho là chính quy n M đã c g ng bôi đen hình nh Oussama Ben Laden đ i v i nh ng ng i ng h ông ta.

Và bây gi thì Nhà Tr ng đang xem xét có nên ph bi n các t m nh ch p xác ch t c a Ben Laden hay không. Ch có T ng th ng Obama m i có th quy t đ nh đ u này. Và Ông đã đ a ra quy t đ nh không cho công b sau khi cân nh c gi a cái đ c và cái m t. Ben Laden đã b trúng đ n vào đ u, và các t m nh, theo nh ng ng i đã đ c xem, thì trông r t kh ng khi p. Vì c công b nh ng t m nh này s là b ng ch ng cho th y Ben Laden đã ch t th t s , đích th c là xác c a trùm kh ng b qu c t , nh ng đ u này có th gây ph n c m trong th gi i H i giáo, và kh i d y các cu c bi u tình b o đ ng ch ng M .

Tuy v y giám đ c CIA, ông Leon Panetta tr c đó nói r ng, ông nghĩ cũng có th cho công b nh. Các hình nh có th đ c công khai tr c khi đ a ra nh xác ch t Ben Laden, là nh v i c th xác ông ta xu ng bi n.

Hôm mùng 7 tháng 5 m t viên ch c tình báo c a Pakistan cho hãng tin AFP bi t là m t con gái 12 tu i c a Ben Laden đã xác nh n chính m t trông th y th lnh Al Qaida đã b bi t

Phản ứng và những vấn đề đặt ra từ cái chết của Osama Bin Laden

Tác Giả: Thi n Ý

Thứ Ba, 10 Tháng 5 Năm 2011 06:04

kích M gi t ch t. Cô bé này đã đ c l c l ng Pakistan tìm th y trong nhà, cùng v i hai, ba ph n và tám tr em khác mang qu c t ch r p Xê út và Yemen, sau khi đ i đ c nhi m M ra đi. T t c đ ang b giam gi đ khai thác, m t s b th ng ho c b ho ng lo n đã đ c đ a vào b nh vi n.

Chính s trái ng c m p m trên đây, công lu n t h i ph i ch ng Hoa K đã c tình gi t ch t thay vì có th b t s ng tr m kh ng b Osama Bin Laden vì đã có s cân nh c l i h i nào đó , do tr c đó Bin Laden t ng là ng i c ng tác v i Hoa K và ng m h tr phe Taliban trong th i k Liên Xô cũ xâm l c Afghanistan (1977) đ m i bí m t Hoa K không mu n ti t l đ cho Bin Laden đ em theo vào lòng bi n c (Vì n u qu th t y đã đ c Hoa k th y tang nh đ công b).

III/- K T LU N:

Cái ch t c a tr m kh ng b Osama Bin Laden có th là “chi n th ng vĩ đ i đ c đ áo trong chi n đ ch do Hoa K lãnh đ o nh m gây gi n đ n” các ho t đ ng c a t ch c kh ng b Al Qaeda, song li u Hoa K có “ đ p tan và đánh b i al-Qaeda” nh HOa K kh ng đ nh hay không thì c n ch đ i di n bi n tình hình th c t trong nh ng ngày tháng s p t i.

Vì phía t ch c kh ng b Al Qaeda đã có nh ng l i đ e do s th c hi n các cu c tr thù cho cái ch t c a th lãnh Bin Laden, và r ng m t Bin Laden th lãnh c a h b gi t, s có nhi u Bin Laden khác thay th đ đ a cu c Thánh chi n c a h đ n thành công. T t nhiên l i đ e do và kh ng đ nh này, Al Qaeda có làm đ c trên th c t hay không là chuy n khác. Vì th c t , trong 10 năm qua, sau cu c kh ng b 9-11-2001 do Bin Laden, t ch c kh ng b Al Qaeda đ i s lãnh đ o c a y đã không th c hi n đ c các ho t đ ng kh ng b đáng k nào n a, thì nay y đã ch t, li u có k nào tài gi i h n Bin Laden đ đ a cu c Thánh chi n c a mình đ n thành công?

Th c t đã ch ng t cu c chi n ch ng kh ng b qu c t do Hoa K phát đ ng, đ c s tham gia tích c c a c ng đ ng th gi i đã có hi u qu th c ti n. Cái ch t c a tr m kh ng b Osama Bin Laden, là thành qu to l n nh t, ch có th là kh i giai đ n suy tàn c a t ch c kh ng b Al Qaeda và thêm y u t xác tín s t t th ng c a cu c chi n ch ng kh ng b qu c t c a Hoa K và các qu c gia đ ng minh mà thôi.

Houston, ngày 9 tháng 5 năm 2011